



ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
เรื่อง แก้ไขกำหนดสถานที่ปิดประกาศแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
และนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด

ตามที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตราดได้พิจารณาเห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองเสม็ด (ส.ถ.๑/๑) และร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด (ผ.ถ.๑/๑) เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ได้ลงนามในประกาศดังกล่าว เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และกำหนดวันเลือกตั้ง วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนั้น

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง เพื่อให้การติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ดและการจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ดของผู้สมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแก้ไขประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และกำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด ดังนี้

๑. สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง จำนวนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดทำไม่เกินห้าเท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง และจำนวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดทำไม่เกินสามเท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง

๒. ป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลหนองเสม็ด มีขนาดกว้างไม่เกิน ๑๓๐ เซนติเมตร ขนาดยาวไม่เกิน ๒๔๕ เซนติเมตร (ป้ายคัทเออร์) ดังนี้

๒.๑ ถนนสายตราด - แหลมงอบ เริ่มตั้งแต่สะพานบางพระฝั่งขาออกตัวเมืองตราดไปจนถึงสะพานหนองเสม็ด (รอยต่อตำบลหนองโสน) ซึ่งเป็นจุดแบ่งตำบลหนองเสม็ดและตำบลหนองโสน

- กรณีถนน ๖ เลน ให้สามารถติดตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครได้บริเวณหลังทางเท้า(ฟุตบาท)

- กรณีถนน ๒ เลน ให้สามารถติดตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครได้บริเวณพื้นที่ถัดจากไหล่ถนนออกมาไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร และต้องไม่ติดตั้งเข้าไปในพื้นที่ของเอกชน

/๒.๒ ถนนสายตราด...

๒.๒ ถนนสายตราราด - แหลมศอก เริ่มตั้งแต่แยกตีนเนิน (หน้าโรงเรียนวัดหนองเสม็ด) เรื่อยไป บริเวณสองข้างทาง ถนน ๒ เลน จนถึงจุดแบ่งตำบลหนองเสม็ดและตำบลหนองคันทรง ให้สามารถติดตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครได้บริเวณพื้นที่ถัดจากไหล่ถนนออกมาไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร และต้องไม่ติดตั้งเข้าไปในพื้นที่ของเอกชน

๒.๓ บริเวณถนนหมู่บ้าน (คสล.และถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกในหมู่บ้าน) ให้สามารถติดตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครได้บริเวณริมถนนทั้งสองฝั่ง โดยให้ติดตั้งจากไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตรและต้องไม่ติดตั้งเข้าไปในพื้นที่ของเอกชน

กรณีทางแยก/ซอย/ทางเข้าที่พักอาศัยหรืออาคารให้เว้นระยะก่อนถึง - หลังทางแยก/ซอย ในระยะที่ไม่บังคับวิสัยทัศน์ในการจราจร

๓. สถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (ภาพโปสเตอร์) ขนาดความกว้างไม่เกิน ๓๐ เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน ๔๒ เซนติเมตร (ขนาดกระดาษประมาณ เอ ๓) โดยกำหนดเป็นแนวตั้ง และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ให้ปิดเรียงตามลำดับหมายเลขของผู้สมัครตามที่กำหนด ให้ผู้สมัครปิดประกาศฯ ได้สถานที่ละ ๑ แผ่น และต้องไม่ปิดทับซ้อนกับประกาศของผู้สมัครอื่น หรือปิดประกาศอยู่นอกบริเวณที่กำหนด โดยให้ปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองเสม็ด ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๒ , หมู่ที่ ๓ , หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๕ , หมู่ที่ ๖ และหมู่ที่ ๗ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด

๔. ห้ามปิดประกาศและติดตั้งป้ายเกี่ยวกับการหาเสียง บริเวณเกาะกลางถนน ป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร ป้ายต่างๆ ของส่วนราชการ รั้ว กำแพง ผนังอาคาร ต้นไม้ ตู้โทรศัพท์ ศาลาที่พักผู้โดยสาร เสาไฟฟ้าและทรัพย์สินของส่วนราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางณัชชา กิจวิรัตน์)

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองเสม็ด